



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศรีเมือง” โตข่าวปิดกั้นเสรีภาพนักวิชาการ

ข่าววันที่ 10 ตุลาคม 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ



**** “ศรีเมือง” โตข่าวปิดกั้นเสรีภาพความคิดนักวิชาการ สั่ง สกอ.เรียกประชุม 165 อธิการบดี อ่างหรือนโยบายอุดมศึกษา ด้าน มวศ-มธ.ล้นอย่ามาสั่งหันซ้าย-ขวา**

วันที่ 10 ต.ค.51 นายศรีเมือง เจริญศิริ รุมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อธิการบดี และนักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่า นักวิชาการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่แล้ว ถือเป็นอิสระทางวิชาการอยู่แล้ว ตนไม่ได้ปฏิเสธหรือห้ามปราม และอาจเป็นการตีความ หรือเข้าใจผิดว่าตนออกมาห้ามปราม ซึ่งไม่ได้เจตนาเช่นนั้น ส่วนข้อเสนอของอธิการบดี 30 สถาบัน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกฯ ประกาศยุบสภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ขอออกความเห็น เพราะยังไม่ได้อ่าน

อย่างไรก็ตามได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียกประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 165 สถาบัน ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือถึงการพัฒนาอุดมศึกษา และขอย้ำว่าไม่ใช่การเรียกมาเพื่อตำหนิหรือห้ามปรามการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใด

ด้านนายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ข้อเสนอของอธิการบดี 30 สถาบันที่ขอให้ยุบสภานั้น เป็นข้อเสนอที่เป็นกลางที่สุด เพื่อเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน เราไม่ได้เรียกร้องให้ท่าน

ลาออกจากตำแหน่ง จึงอยากให้นายศรีเมือง อ่านข้อเรียกร้องให้ละเอียดรอบคอบ เสียก่อน และวิเคราะห์ข้อเสนออย่างถี่ถ้วน จะพบว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เป็นการ ข้ำเติมรัฐบาล และความจริงแล้วหน้าที่ของอธิการบดีก็ยังคงเป็นอาจารย์สอน หนังสืออยู่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีรากฐานทางการเมืองที่ดีในอนาคต ไม่ใช่ การเมืองแบบในปัจจุบัน

ส่วนการที่ รมว.ศึกษาธิการ จะเรียกผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปพบนั้น ก็มี อำนาจที่จะเรียกประชุมได้ แต่ขววมหาวิทยาลัยจะทำตามหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะขววมหาวิทยาลัยมีความคิด จะมาสั่งให้ซ้ายหันหรือขวาหันไม่ได้

นายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่อง กำหนดการนัดพบ แต่เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเข้ามาให้หารือกันอีก อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวนี้ หาก รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ชี้แจงก็คงไม่มีอะไรต้องชี้แจง เพราะเท่าที่ออกแถลงการณ์ออกไปก็มีความชัดเจนแล้วนักวิชาการก็ได้ออกมาเสนอแนะแนวทาง แสดง ความเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นแล้ว
